



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๐๓๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยมเยียนผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
(ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณี
ผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านการประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
(กรณีเยี่ยมเยียนรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมชลจันทร์
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และได้แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู
พนักงานครูฯ ให้ทุกจังหวัดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครู
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
(สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา) ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา (เยี่ยมเยียน) อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” และแก้ไขหรือจัดทำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยระบุงค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน
ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
เป็นกรรมการ จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย” และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ส่งจ่ายเป็น “ตราฟรท์” ในนาม “ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์”
- อัตราค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน ๓ คน ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย (๓,๐๐๐ บาท)
- อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ บาท
ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้แต่ละ อปท. ส่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงาน
ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ใน อปท. นั้นๆ รวมกันในตราพท์เพียง ๑ ฉบับเท่านั้น

๒. สรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ และรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ พร้อมตราพท์ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงาน นำส่ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันเสาร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
เมืองพญา ๗ พญาใต้ ถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ให้จัดเอกสารผลงานด้านผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นชุดๆ จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดประกอบด้วยสำเนาแบบคำขอให้ข้าราชการครู
พนักงานครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงาน
ทางวิชาการ ปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงาน พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด ส่งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ประสิษฐโธ เหมทานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕